

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**(Đơn vị bầu cử số 29)**

\*\*\*

- **Họ tên người ứng cử: Nguyễn Thị Minh Nguyệt**
- **Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Trường THPT Chương Mỹ A,  
thành phố Hà Nội**

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo !

Các quý cô, bác, anh, chị đại diện cử tri !

Các quý vị đại biểu !

Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được trân trọng kính chào các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu cử tri cùng các quý vị đại biểu có mặt trong Hội nghị hôm nay.

Tôi xin giới thiệu sơ lược về mình: Tôi tên là Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 05/10/1974; Quê quán: Phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Sư phạm Hóa học; Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý giáo dục; Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp.

Hiện tôi là Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ trường THPT Chương Mỹ A, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Trong các cương vị công tác, tôi luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực học tập chuyên môn, nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu phục vụ nhân dân và cống hiến cho quê hương. Tôi được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu đại diện cho ngành Giáo dục tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân bổ về ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 29 thị xã Sơn Tây - Mảnh đất địa linh, nhân kiệt của Thủ đô - Trung tâm văn hóa, lịch sử của xứ Đoài. Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của tôi trước các cử tri và nhân dân thành phố.

Kính thưa các đồng chí và các quý cô, bác, anh, chị đại diện cử tri !

Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, HĐND các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, có quyền giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; các đại biểu do nhân dân bầu ra đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Với nhận thức đó, tôi chân thành mong muốn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của tất cả các cử tri trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định; nếu được các cử tri tin tưởng quan tâm tín nhiệm bầu chọn tôi là đại biểu của nhân dân, tôi sẽ:

**Thứ nhất:** Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức; ra sức học tập mọi mặt, nắm bắt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của

Nhà nước; tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

**Thứ hai:** Tham gia đầy đủ các kỳ họp và các hoạt động của HĐND; đề xuất việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thành Nghị quyết của HĐND Thành phố đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương và có tính khả thi cao.

**Thứ ba:** Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; tôn trọng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tổng hợp đầy đủ, trung thực, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đưa tiếng nói của cử tri đến với HĐND Thành phố và cơ quan các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

**Thứ tư:** Vận động đội ngũ CB, GV các cấp tích cực hưởng ứng chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương; chủ động học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn nghề nghiệp; đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục; cùng chung tay xây dựng “*Môi trường học đường hạnh phúc trong thời đại 4.0*”, nâng cao chất lượng giáo dục phẩm chất, năng lực cho học sinh (theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025).

**Thứ năm:** Tích cực tham gia đề xuất các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; phối hợp với các đoàn thể thực hiện các giải pháp nhằm: bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; thúc đẩy bình đẳng nam nữ, phòng chống bạo lực gia đình; nâng cao năng lực trình độ mọi mặt cho phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn các quý đại biểu, quý cô chú và các anh chị cử tri;

Cảm ơn Thị ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và thị xã Sơn Tây cũng các cơ quan chức năng, đoàn thể, đã tạo điều kiện cho tôi được gặp gỡ các cử tri hôm nay;

Xin kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.

**ỨNG CỬ VIÊN**

**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**

